



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
เรื่อง รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดี  
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่ออธิการบดีที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในโถงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน ๑ คน และส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อทำการนับคะแนน ซึ่งปัจจุบันการคัดเลือกโดยวิธีนับคะแนนได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงขอประกาศรายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน และรายชื่อสำรองผู้ซึ่งได้รับคะแนนลำดับรองเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงไป ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้แทนของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รัช ตรีบัณฑิตมงคล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. รายชื่อสำรองผู้แทนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒.๑ รองศาสตราจารย์มาลินี จุฑาปะมา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

(รายชื่อสำรองผู้แทนในลำดับที่ ๒.๓ มีคะแนนเท่ากัน)

/สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดดำเนินการ  
จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบกิจการพลังงานของตน คู่สมรสและบุตร  
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงสองปีที่ผ่านมาให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำไปเปิดเผย  
ต่อสาธารณชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายคมกฤษ ตันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน